



วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

1282

เลขรับ

วันที่ 19 ส.ค. 2563

ที่ ศธ ๐๖๒๙.๑/ (อศจ.) ๖๑๒๗

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
๙ ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา
ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ศธ ๐๖๑๑ /๖๑๐๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่น
ในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้มีมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ และได้ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการขับเคลื่อนการ
ยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายฯ โดยรายงานผลการดำเนินงานไปที่อาชีวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษา
สังกัดอยู่ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือท่าน
รวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามที่สถานศึกษาได้จัดส่งให้ตามแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานในรูปแบบของไฟล์ word พร้อมภาพกิจกรรม ไฟล์สกุล JPG และบันทึกลงในแผ่น CD จัดส่งให้
ศูนย์พัฒนาส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ต่อไปนี้

ในการนี้ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเรียนแจ้งท่านทราบตามรายละเอียดดังที่แนบ
มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ และขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัดจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน
ดังกล่าวมายังอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่จะได้ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล
รายงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

เรียน ผู้อำนวยการฯ เพื่อ ททช.

ความมอบ ผบ. ๒๐๔๕/๑๖

ผอ.

ผอ. ๖๓๑๑๐๖๖

ผอ.

ลงชื่อ ททช. วันที่ 19 ส.ค. 2563

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โทร. ๐ - ๕๓๒๑ - ๗๗๐๘ ต่อ ๗๔๕
โทรสาร ๐ ๕๓๒๒ - ๑๕๙๙
AMS e-Office : อศจ.ขม.

- เรียน ผู้อำนวยการอาชีวจอมทอง เพื่อ
1. โปรดทราบคณบดีทราบ
 2. แจ้งผู้อำนวยการ ผอ./ททช.
 3. ๖๓๑๑๐๖๖

(นายวินัย จันทร์พูน)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ทราบ
 แจ้ง ๖๓๑๑๐๖๖
มอบ ผอ./ททช.
๖๓๑๑๐๖๖

(นางอรุณญา กิมภีศรี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวจอมทอง
19 ส.ค. 2563

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๖๑๑๑/๒๖๐๓



กรมส่งเสริมการอาชีวศึกษา
เลขที่ 39๖/๒๖
วันที่ 17 สิงหาคม ๒๖
พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๔๕/๑๒๘๐๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๒. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๖๑๑๑/ ๒๖๐๓ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
- ๔. แบบรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้มีมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และดำเนินตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และได้ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย โดยรายงานผลการดำเนินงานไปที่อาชีวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอความร่วมมือท่านรวบรวมผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ตามที่สถานศึกษาได้จัดส่งให้ตามแบบรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบของไฟล์ word พร้อมภาพกิจกรรม ไฟล์สกุล JPG และบันทึกลงในแผ่น CD จัดส่งให้ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประธานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

<input checked="" type="checkbox"/>	ทราบ	<input checked="" type="checkbox"/>	มอบ.....
<input type="checkbox"/>	อนุญาต	<input type="checkbox"/>	แจ้ง.....
<input type="checkbox"/>	อนุมัติ	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ.....
<input type="checkbox"/>	อนุเคราะห์		

สม. ๒๕๖๓/๑๒๘๐๔ (นายอรุณฤกษ์ อินทะโย) (นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
 ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประธานงาน
 กิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๕๑๐๐
 โทรสาร ๐ ๒๐๕๒ ๒๕๕๖
 E-mail : vec5200@gmail.com

(นายบรรพต มั่นดี)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ด่วนที่สุด

ที่ ศร ๐๖๑๑/๖๖๐๖



สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑/ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนมาก ที่ ศร ๐๖๑๑๕๕/๑๒๕๐๙
ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนาม
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เพื่อให้มีมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา และดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษารับทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
โดยให้รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการดำเนินงาน ในรูปแบบของไฟล์ word ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
พร้อมภาพกิจกรรม ไฟล์สกุล JPG และส่งไปทิวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
AMS e-office ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงาน
กิจกรรมนักเรียนและกิจการพิเศษ
โทร. ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ต่อ ๕๒๐๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๕๔๖
E-mail vec5200@gmail.com



กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ

1341
10 ต.ค. 2563
10 ต.ค. 2563

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักบริหารการฝึกงานการศึกษา โทร. ๐๒-๒๕๔๖๓๙๙
ที่ ศธ.๐๒๑๔๕/ ๒๕๔๐๙๙ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำเรียนโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้มีมาตรการการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รายละเอียดดังแนบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือหน่วยงานของท่าน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร หน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

(นายประเสริฐ บุญเรือง)

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๓



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรี เรื่อง การยึดมั่นศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ต่อมาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๑๒๘๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑. ที่มาและความสำคัญ

ด้วยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ “เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” พระองค์ทรงมีพระบรมราโชบายทรงมุ่งให้การศึกษา ต้องสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน คือ ๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ๓. มีงานทำ มีอาชีพ และ ๔. เป็นพลเมืองดี อีกทั้งประเทศไทยยังเปิดกว้างในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ในการนับถือ และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาต่าง ๆ โดยมีประชาชนที่นับถือด้วยความเชื่อมั่นว่า หลักธรรมคำสอน ของทุกศาสนา ผดุงไว้ซึ่งศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดี รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผน แห่งสังคมอันดีงาม และการมีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็นในสังคมไทย จึงได้มีการบัญญัติไว้เป็นตัวบท กฎหมายที่สำคัญของประเทศไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่มีมาในอดีตและฉบับปัจจุบัน ในหมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ “รัฐพึงอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น”

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเรื่องนายกรัฐมนตรี มีบัญชา ให้ส่งข้อเสนอเรื่อง การยึดมั่นศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในด้านที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อย่อยที่ ๒. ยึดมั่นในศาสนาเพื่อขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการตามพระบรมราโชบาย เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าการให้ความรู้แบบทั่วไป จึงได้กำหนดมาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตาม พระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่า ความสำคัญของทุกศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างสันติสุข

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา

๒.๒ เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติ ของสถานศึกษา

๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า ความสำคัญของทุกศาสนา และนำไปใช้ ในชีวิตประจำวันให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

๓. เป้าหมาย

๓.๑ สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษา ที่เกี่ยวกับการยึดมั่นในศาสนาสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

๓.๒ สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตามมาตรการและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๓ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และความสำคัญของทุกศาสนาให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

๔. มาตรการและแนวทาง

มาตรการ	แนวทาง
<p>๔.๑ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าความสำคัญ ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ที่ตนนับถือ</p>	<p>๔.๑.๑ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้อง แก่นักเรียน นักศึกษา</p> <p>๔.๑.๒ บูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ด้านศาสนา ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน</p> <p>๔.๑.๓ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ยึดมั่นและปฏิบัติตามศาสนาที่ตนนับถือ</p> <p>๔.๑.๔ จัดให้มีสถานที่สำหรับการปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละ ศาสนาสอดคล้องตามบริบทและความเหมาะสม</p>
<p>๔.๒ พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยสร้างเสริม การยึดมั่นในศาสนาให้นักเรียน นักศึกษา นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>๔.๒.๑ จัดการเรียนรู้ด้านศาสนาผ่านกิจกรรมด้วยวิธีการ และรูปแบบที่หลากหลายให้สอดคล้องตามบริบทและ ความเหมาะสม</p> <p>๔.๒.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมโดยใช้หลักธรรมคำสอน ทางศาสนาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต</p>
<p>๔.๓ ส่งเสริมการยึดมั่นในศาสนา โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาในการบริหารจัดการ ภายในสถานศึกษา</p>	<p>๔.๓.๑ บูรณาการหลักคำสอนทางศาสนา การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้นำแนวทางหลักคำสอนทางศาสนาบรรจุ ไว้ในแผน</p> <p>๔.๓.๒ ส่งเสริมการนำหลักคำสอนทางศาสนา การปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ผนวกในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา</p> <p>๔.๓.๓ กำหนดคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน ของแต่ละสถานศึกษา</p> <p>๔.๓.๔ นำผลการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามหลัก ศาสนามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน</p>

มาตรการ	แนวทาง
๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุนความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองและผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม	๔.๔.๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง ชมเชย นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม ๔.๔.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง ๔.๔.๓ ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมทางศาสนา ร่วมกับชุมชน ๔.๔.๔ ส่งเสริมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัย.....

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๒. ระยะเวลาดำเนินงาน

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น คน

นักเรียน นักศึกษา จำนวน คน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน คน

อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ จำนวน คน

๔. วิธีการดำเนินการ

.....

.....

.....

.....

.....

๕. ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ถ้ามี) ระบุ

.....

.....

๖. โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรการใด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- หมายเหตุ**
๑. ภาพประกอบกิจกรรมให้บันทึกเป็นไฟล์สกุล JPG บันทึกชื่อสถานศึกษาตามลำดับภาพ เช่น วท.วังไกลกังวล๐๑, วท.วังไกลกังวล๐๒, วท.วังไกลกังวล๐๓
 ๒. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน บันทึกเป็นไฟล์ word และภาพประกอบกิจกรรมให้บันทึกเป็นไฟล์สกุล JPG ส่งไปที่อาชีวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office

แบบรายงานผลการดำเนินงาน
มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วิทยาลัย.....

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

๒. ระยะเวลาดำเนินงาน

๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น คน

นักเรียน นักศึกษา จำนวน คน ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน คน

อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ จำนวน คน

๔. วิธีการดำเนินการ

๕. ดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (ถ้ามี) ระบุ

๖. โครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับมาตรการใด (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนาตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

หมายเหตุ ๑. ภาพประกอบกิจกรรมให้บันทึกเป็นไฟล์สกุล JPG บันทึกชื่อสถานศึกษาตามลำดับภาพ

เช่น วก.วังไกลกังวล๐๑, วก.วังไกลกังวล๐๒, วก.วังไกลกังวล๐๓

๒. ส่งแบบรายงานผลการดำเนินงาน บันทึกเป็นไฟล์ word และภาพประกอบกิจกรรมให้บันทึกเป็นไฟล์สกุล JPG ส่งไปที่อาชีวศึกษาจังหวัดที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ ทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMS e-office